



สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย

สรุปข่าวประจำสัปดาห์

วันที่ 22 - 28 ธันวาคม 2553

คาดปี 54 เกษตรโต 2.4% ผวาห่านพุ่งตันตันทุน

นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากการศึกษาของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ได้ศึกษาร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถึงภาวะเศรษฐกิจการเกษตรในปี 2554 โดยคาดการณ์ว่าจะขยายตัวเฉลี่ย 1.4-2.4% ซึ่งเป็นผลจากเศรษฐกิจโลกฟื้นตัว และหวังว่าจะไม่มีปัญหาภัยธรรมชาติเหมือนในปีนี้ ซึ่งเทียบกับปี 2553 ทั้งปีพบว่าภาวะเศรษฐกิจการเกษตรภาพรวมขยายตัวลดลง 0.9% สาเหตุมาจากปัญหาภัยธรรมชาติ ทั้งภัยแล้ง แมลงศัตรูพืช และอุทกภัย

หากแยกเป็นรายสาขาจะพบว่าสาขาพืชขยายตัวเพิ่มขึ้น 1.6-2.6% สาขาปศุสัตว์ขยายตัว 0.8-1.8% สาขาประมง 1.5-2.5% ส่วนสาขาบริการทางเกษตรขยายตัว 0.1-1.1% สาขาป่าไม้ขยายตัวลดลง 0.5%

ในปี 2544 ภาคเกษตรต้องเผชิญกับภาวะโลกร้อน ภาวะเศรษฐกิจโลก และประสิทธิภาพของนโยบายการนำไปปฏิบัติ และคุณภาพของผลผลิต ซึ่งทั้งหมดนี้ จะต้องมีการศึกษาวิจัย ว่าปัจจัยเหล่านี้มีผลต่อภาคเกษตรอย่างไร และภาคเกษตรมีผลทำให้เกิดภาวะเรือนกระจกหรือไม่

ปัจจัยเสี่ยงที่จะมีผลต่อสินค้าเกษตรในปีหน้าอีกประการ คือ ราคาน้ำมันที่คาดการณ์ว่าจะสูงขึ้นกว่า 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ซึ่งจะทำให้ต้นทุนสูงตาม ทำให้เกษตรกรไม่ได้รับประโยชน์จากราคาสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น ซึ่งแนวทางเชิงรุกที่ต้องเร่งดำเนินการ คือ การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตให้ได้มาตรฐาน และคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม

นายอภิชาติ จงสกุล เลขาธิการ สศก. กล่าวว่า คาดการณ์ในปี 2554 สถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ ทำให้ภาวะเศรษฐกิจในภาคเกษตรเติบโตได้ประมาณ 2% โดยเฉพาะราคาสินค้าเกษตรสำคัญๆ อาทิเช่น ข้าว ยางพารา และปาล์มน้ำมันจะมีราคาสูงขึ้น

อย่างไรก็ตาม ข้าวยังเป็นสินค้าที่ยังน่าเป็นห่วง เนื่องจากยังมีความผันผวนในเรื่องราคา ขณะเดียวกัน ก็มีคู่แข่งสำคัญ คือ เวียดนาม และการคาดการณ์ของตลาดโลกต่อปัญหาการขาดแคลนอาหาร ทำให้แต่ละประเทศเร่งเพิ่มผลผลิต รวมถึงภาวะเศรษฐกิจในหลายประเทศ ที่อาจยังไม่ฟื้นตัว เช่น ไอร์แลนด์ รวมถึงความวิตกต่อปัญหาฟองสบู่แตกของจีน ซึ่งเหล่านี้จะเป็นปัจจัยให้การส่งออกข้าว รวมถึงสินค้าเกษตรอื่นๆ อาจลดลง

สำหรับข้าวนั้น คาดว่าในปีหน้าราคาจะปรับขึ้นแน่นอน อาทิเช่น ข้าวขาว คาดว่าจะอยู่ในระดับเฉลี่ยที่ 10,000 บาทต่อตัน ขณะเดียวกัน คาดว่าพื้นที่ปลูกข้าวจะสูงขึ้น เนื่องจากราคาที่อยู่ในเกณฑ์ดี ซึ่งจะทำให้ผลผลิตข้าวในปี 2554 อยู่ที่ประมาณ 31 ล้านตัน อย่างไรก็ตาม จะมีการรณรงค์ให้เกษตรกรปลูกพืชอื่นมาเสริมเพื่อบำรุงดินสลับกับการปลูกข้าว ส่วนการขึ้นทะเบียนชานาสำหรับการประกันรายได้นั้น ขณะนี้ มีสถิติพื้นที่ปลูกข้าวรวมถึง 60-70 ล้านไร่ ซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงในรายละเอียดต่อไป

"เพื่อรับมือกับปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ทาง สศก.ได้เตรียมมาตรการมาใช้หากเกิดปัญหา ทั้งการเตือนภัยล่วงหน้า การช่วยเหลือ และการฟื้นฟู ซึ่งในส่วนของการเตือนภัยนั้นได้ประสานงานกับกรมอุตุนิยมวิทยา กรมอุทกศาสตร์ สำนักฝนหลวง แล้ว เพื่อนำข้อมูลต่างๆ มาประมวล และส่งข้อมูลให้ถึงเกษตรกรอย่างทั่วถึง เพื่อเตรียมรับมือโดยเฉพาะปัญหาภัยแล้งที่กำลังจะเกิดขึ้นในหลายพื้นที่"

ขณะเดียวกัน สินค้าที่ต้องจับตามองอย่างใกล้ชิด คือ ยางพารา เนื่องจากขณะนี้ราคาสูงมากกว่า 140 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งจะต้องติดตามว่ามีการส่งมอบสินค้ากันจริงหรือไม่ หรือจะเป็นเพียงการเก็งกำไรเท่านั้น หาก

เป็นปัจจัยหลัก จะทำให้ราคายางพาราตกลงในที่สุด ซึ่งจะทำให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อน เพราะมีความเชื่อมั่นว่าราคายางพาราจะสูงต่อเนื่อง ทำให้มีการลงทุนและจับจ่ายใช้สอย โดยเฉพาะซื้อรถยนต์ใหม่จำนวนมาก อย่างไรก็ตาม ทางกระทรวงเกษตรฯ มีเป้าหมายที่จะช่วยให้ราคายางพาราไม่ต่ำกว่า 100 บาทต่อกิโลกรัม

ที่มา กรุงเทพธุรกิจ

รัฐเมินฎกสอบทจริตโละข้าวต่อ 8 แสนตัน

นายอนุกุล แต้มประเสริฐ ผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้า (อคส.) เปิดเผยว่า ข้าวในคลังของ อคส.ขณะนี้เหลืออยู่ 1.3 ล้านตัน ล่ำสุดอยู่ระหว่างรอเอกชนที่ได้รับอนุมัติซื้ออีก 8 แสนตัน มาทำสัญญา จะทำให้สต็อกเหลือแค่ 5 แสนตัน โดยขณะนี้ต้องเสียดำใช้จ่ายในการจัดเก็บสต็อกข้าว 210 บาท/ตัน/เดือน แบ่งเป็นค่าโกดังและค่าธรรมเนียม ซึ่งการอนุมัติขายข้าวจะช่วยลดค่าใช้จ่ายได้มาก

แหล่งข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ตั้งแต่เดือน ก.ค.ถึงปัจจุบัน พบว่า คณะกรรมการระบายข้าวสารที่มีอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเป็นประธาน ได้อนุมัติขายข้าวสารในสต็อกรัฐบาล ทั้งในส่วนคลังของ อคส. และคลังขององค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) รวมกว่า 4 ล้านตัน จากสต็อกทั้งหมด 5.6 ล้านตัน

รอบล่ำสุดได้อนุมัติการจำหน่ายในส่วนของคลัง อคส. อีก 8 แสนตัน ให้ผู้ส่งออก 3 ราย ซึ่งผ่านการพิจารณาจาก รว.พาณิชย์ และนายไตรรงค์ สุวรรณคีรี รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) แล้ว

การจำหน่ายข้าวรวมกว่า 4 ล้านตัน คาดว่าจะทำให้รัฐบาลขาดทุน 12 หมื่นล้านบาท เนื่องจากสต็อกส่วนใหญ่เป็นของโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปรัง ปี 2551 นาปี 2551/2552 และนาปรัง 2552 ต้นทุนเฉลี่ย 11.2 หมื่นบาท (คิดจากราคารับจำนำข้าวขาว 5% ซึ่งเป็นข้าวส่วนใหญ่ในสต็อกรัฐบาล) เมื่อแปรสภาพเป็นข้าวสารมีต้นทุนที่ 2 หมื่นบาท/ตัน แต่ราคาที่ขายให้ผู้ส่งออกอยู่ที่ 1.21.3 หมื่นบาท/ตัน เฉลี่ยขาดทุน 7,000 บาท/ตัน

ขณะที่ในวงการข้าว ระบุว่า ปัญหาการทุจริตแทรกแซงข้าวเกิดจากการจ่ายเงินใต้โต๊ะให้นักการเมือง เพื่อให้ได้รับการอนุมัติขายข้าว 8001,000 บาท/ตัน โดยตกลงแบ่งปันผลประโยชน์ สัดส่วน 60 ต่อ 40 ซึ่งการอนุมัติขายข้าวเพิ่มครั้งล่ำสุด ทำให้ราคาข้าวเปลือกในตลาดตกลงมาอย่างหนักเหลือตันละ 7,000-8,000 บาท จาก 9,000 บาท/ตัน

ที่มา โพสต์ทูเดย์

พาณิชย์ประเคนข้าว 3 บิ๊ก 8 แสนตัน

แหล่งข่าวในกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่าเมื่อเร็ว ๆ นี้ นางพรทิภา นาคาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาระบายข้าว ได้เห็นชอบระบายข้าวสารในสต็อกรัฐบาลให้กับผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ 3 ราย รวมกันปริมาณ 800,000 ตัน ได้แก่ บริษัท เอเชียโกลเด้นไรซ์ จำกัด กลุ่มบริษัท นครหลวงค้าข้าว จำกัด และกลุ่มบริษัท ข้าวไชยพร จำกัด เป็นข้าวขาว 5%เฉลี่ยตันละ 12,600 บาท ซึ่งเป็นราคาที่สูงกว่าขายให้กับบริษัทเอ็มที เซ็นเตอร์เทรด จำกัด ที่ได้ขายให้ไปก่อนหน้านี้ปริมาณ 450,000 ตัน ราคาตันละ 12,200 บาท

นายนิพนธ์ วงษ์ตระหง่าน ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ (นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี) กล่าวว่า วันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม ที่ผ่านมา รองนายกรัฐมนตรีได้เชิญที่ปรึกษาซึ่งมีหลายคนด้วยกันไปหารือถึงแนวทางการระบายข้าวที่จะระบายในช่วงนี้ ซึ่งทุกคนได้เห็นพ้องต้องกันไปว่าราคาที่เหมาะสมข้าวขาว 5% น่าจะอยู่ที่ระดับตันละ 13,000 บาท สูงกว่าที่บริษัทเอ็มที เซ็นเตอร์เทรด จำกัด ซื้อครั้งหลังสุดที่ซื้อตันละ 12,200 บาท เพราะราคาตันละ 13,000 บาท ใกล้เคียงราคาตลาดปัจจุบันที่ซื้อขายกันตันละราว 14,000 บาท

อย่างไรก็ดีการตัดสินใจขายข้าวครั้งนี้ รัฐบาลจะตัดสินใจขายตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอหรือไม่ ขึ้นอยู่กับ การพิจารณาของนายไตรรงค์ สุวรรณคีรี ในฐานะรองประธานคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) แต่ทั้งนี้แหล่งข่าวกล่าวว่าเป็นไปได้อย่างสูงที่คณะกรรมการกขช. จะเห็นชอบตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ

ที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี กล่าวว่าเป็นช่วงที่มีการเก็บเกี่ยวข้าวจำนวนมาก กระทรวงพาณิชย์ จำเป็นต้องมีมาตรการเสริม เช่นการตั้งโต๊ะรับซื้อข้าว มิฉะนั้นแล้วหากเกิดปัญหาราคาข้าวอ่อนตัวลงมาชาวนาจะเดือดร้อน ดังปัญหาที่เกิดขึ้นที่จังหวัดนครนายก ซึ่งเกษตรกรชาวนาขายข้าวได้ราคาต่ำตันละ 6,000 บาทเศษ เมื่อรวมกับเงินชดเชยประกันรายได้ยังไม่ถึงตันละ 10,000 บาท จึงเกิดการประท้วงขึ้นมา และเชื่อว่าไม่ใช่ที่จังหวัดนครนายกเพียงแห่งเดียว เพราะปีนี้ผลผลิตและคุณภาพข้าวไม่ดีเท่าที่ควร เนื่องจากสภาพภูมิอากาศแปรปรวน จึงทำให้โรงสีตกคารับซื้อลง ปัญหาการประท้วงของชาวนาจะมีเกิดขึ้นอีกอย่างแน่นอน

แหล่งข่าวในกระทรวงพาณิชย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า หลังจากที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เห็นชอบ ระบายข้าวสารในสต็อกงวดนี้แล้ว คาดว่าจะเหลือข้าวอยู่ในสต็อกรัฐบาลอีกประมาณ 1 ล้านตันเท่านั้นเองถือว่าไม่มาก ทั้งนี้ในรอบปีนี้ได้มีการขายข้าววิธีเจียบบๆ ลับๆ ครั้งแรกจำนวนประมาณ 1.45 ล้านตัน ให้กับ 4 บริษัท ได้แก่ 1.บริษัท เอเชียโกลเด้นไรซ์ จำกัด 2.บริษัท ไชยพรไรซ์แอนด์ฟู้ดส์โปรดักส์ จำกัด 3.บริษัท แคปปิตอลซีเรียลส์ จำกัด 4. บริษัท เอ็มที เซ็นเตอร์เทรด จำกัด ครั้งที่สองขายให้กับ 6 บริษัท ได้แก่ 1.เอเชียโกลเด้นไรซ์ จำกัด 2.นครหลวงค้าข้าว จำกัด 3. บริษัท พงษ์ลภ จำกัด 4.บริษัท ไทยฟ้า (2511) จำกัด 5.บริษัท เจียแม็ง จำกัด 6.บริษัท ข้าวไชยพร จำกัด รวมกันประมาณ 1.6 ล้านตัน ครั้งที่สาม ขายให้บริษัท เอ็มที เซ็นเตอร์เทรด จำกัด 450,000 ตัน และขายรายเล็กรายน้อยรวมถึงรัฐบาลต่อรัฐบาล (จีทูจี) ให้กับอินโดนีเซีย รวมทั้งหมดแล้ว ประมาณ 4 ล้านตันเศษ

ที่มา [ฐานเศรษฐกิจ](#)

เวียดนาม

สมาคมอาหารเวียดนาม (The Vietnam Food Association; VFA) ได้ปรับราคาส่งออกขั้นต่ำ (The floor price of exported rice) ของข้าวขาว 5% ลงมาอยู่ที่ 520 เหรียญสหรัฐต่อตัน เอฟโอบี จากเดิมที่กำหนดไว้ที่ 540 เหรียญสหรัฐต่อตันเมื่อวันที่ 3 ธ.ค. ที่ผ่านมา แต่ในขณะที่เดียวกันก็ปรับราคาข้าวขาว 25% ขึ้นไปอยู่ที่ 490 เหรียญสหรัฐต่อตัน เอฟโอบี จากเดิมที่กำหนดไว้ที่ 485 เหรียญสหรัฐต่อตัน โดยราคาที่ปรับใหม่นี้จะมีผลตั้งแต่วันที่ 27 ธ.ค. เป็นต้นไป และจะใช้สำหรับสัญญาส่งมอบในเดือน ม.ค.-ก.พ. ปีหน้า

ทั้งนี้ สาเหตุที่เวียดนามต้องปรับราคาข้าวขาว 5% ลงมานั้น เพราะราคาข้าว 5% ของไทยได้ปรับลดลงมาอยู่ในระดับ 525 เหรียญสหรัฐต่อตัน เอฟโอบี จึงทำให้ข้าวเวียดนามแข่งขันกับข้าวไทยลำบากขึ้น

อย่างไรก็ตาม มีรายงานว่าในขณะนี้ราคาข้าว 5% ในตลาด (The indicative price) อยู่ที่ระดับ 495 เหรียญสหรัฐต่อตัน เอฟโอบี ขณะที่ข้าว 25% อยู่ที่ระดับ 470 เหรียญสหรัฐต่อตัน เอฟโอบี ซึ่งต่ำกว่าราคาส่งออกขั้นต่ำที่กำหนดใหม่ เนื่องจากในช่วงนี้สถานการณ์การค้าข้าวซบเซา เพราะใกล้ช่วงวันหยุดปีใหม่ซึ่งผู้ซื้อต่างหยุดกิจกรรมต่างๆ ขณะที่วงการค้าคาดว่าความต้องการข้าวจะเริ่มลดลงเพราะอินโดนีเซียเพิ่งจะให้ข้าวว่าได้ซื้อข้าวไปแล้วกว่า 1.33 ล้านตันแล้ว โดยกำหนดส่งมอบไปจนถึงเดือน ก.พ. ปีหน้า และอาจจะไม่จำเป็นต้องซื้อเพิ่มเติมอีก อย่างไรก็ตามวงการค้าคาดว่าฟิลิปปินส์ยังคงมีแนวโน้มที่จะซื้อข้าวเพียงแต่ต้องรอความชัดเจนเรื่องระยะเวลาก่อน

สมาคมอาหารเวียดนาม รายงานว่า การส่งออกข้าวในช่วงวันที่ 1-24 ธ.ค. 2553 มีจำนวน 338,773 ตัน มูลค่า 162.136 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วที่ส่งออก 202,451 ตัน มูลค่า 82.654 ล้านเหรียญสหรัฐ สำหรับการส่งออกข้าวในช่วงวันที่ 1 ม.ค. - 24 ธ.ค. 2553 มีจำนวน 6.599 ล้านตัน มูลค่า

2.833 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วที่ส่งออก 5.908 ล้านตัน มูลค่า 2.393 พันล้านเหรียญสหรัฐ

สมาคมอาหารเวียดนาม คาดว่า ในช่วงไตรมาสแรกของปีหน้าจะส่งออกข้าวประมาณ 1.3 ล้านตัน

ศูนย์ข้อมูลและสถิติ (Informatics and Statistics Centre) ของกระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบท (The Ministry of Agriculture and Rural Development; MARD) รายงานว่า ในเดือน ธ.ค. นี้ คาดว่าจะส่งออกข้าวประมาณ 500,000 ตัน ซึ่งจะทำให้ทั้งปีมียอดส่งออกมากเป็นประวัติการณ์ถึง 6.88 ล้านตัน มูลค่า 3.23 พันล้านเหรียญสหรัฐ โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 15.4% และมูลค่าเพิ่มขึ้น 21% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว

เจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบท รายงานว่า มีการติดตั้งระบบไฟทางหลวงขึ้นใหม่ในเขตพื้นที่โฮจิมิน ซิตี้ (HCM City) - ทางหลวงตรังรอง (Trung Luong Highway) ซึ่งแสงสว่างจากระบบไฟใหม่นี้ มีผลกระทบต่อพันธุ์ข้าวบางพันธุ์ทำให้เกิดความเสียหาย เนื่องจากแสงสว่างในช่วงเวลากลางคืนจะทำให้ข้าวไม่ออกรวง อย่างไรก็ตามพื้นที่เพาะปลูกข้าวที่ห่างจากทางหลวงประมาณ 50 เมตร ยังไม่มีรายงานความเสียหายทางด้าน Dr. Le Huu Hai ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัย An Giang รายงานว่าข้าวที่ปลูกข้างถนนทางหลวงจะไม่สามารถออกรวงได้ เนื่องจากไฟทางหลวงในช่วงเวลากลางคืนจึงส่งผลต่อการเจริญเติบโตของข้าว

ที่มา Riceonline.com

กัมพูชา

นาย Hor Namhong รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของกัมพูชา กล่าวภายหลังการหารือกับคณะผู้แทนเจรจาจากบังคลาเทศว่า บังคลาเทศต้องการซื้อข้าวประมาณ 200,000 ตัน ในขณะที่กัมพูชาก็ได้เชิญชวนให้บังคลาเทศเข้ามาลงทุนในธุรกิจโรงสีข้าวในกัมพูชา

นอกจากนี้ นาย Hor Namhong ยังระบุด้วยว่า บังคลาเทศประสงค์ที่จะเข้ามาลงทุนเพาะปลูกข้าวในกัมพูชาในอนาคตเพื่อส่งกลับไปยังบังคลาเทศ โดยต้องการเช่าพื้นที่เป็นเวลา 99 ปี

ที่มา Riceonline.com

บังคลาเทศ

เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. รัฐบาลบังคลาเทศได้ประกาศเปิดประมูลซื้อข้าวขาว (White Rice (ATAP)) จำนวน 50,000 ตัน โดยกำหนดปิดรับข้อเสนอในวันที่ 3 ม.ค. 2554

ที่มา Riceonline.com

อินโดนีเซีย

นาย Sutarto Alimoeso ผู้บริหารของ Bulog หรือ สำนักงานลอจิสติกแห่งชาติ (The State Logistics Agency) ให้สัมภาษณ์ว่า อินโดนีเซียได้ทำสัญญาซื้อข้าวเพิ่มเติมจากเวียดนามอีก 250,000 ตัน ส่งผลให้จนถึงขณะนี้มีการซื้อข้าวไปแล้วกว่า 1.23 ล้านตัน และจากการคำนวณคร่าวๆ คาดว่าขณะนี้อินโดนีเซียจะมีข้าวซึ่งรวมทั้งข้าวที่ซื้อจากต่างประเทศแล้วประมาณ 1.46 ล้านตัน ซึ่งเพียงพอสำหรับบริโภคในประเทศประมาณ 6 เดือน

ทั้งนี้คาดว่า ในเดือน ธ.ค. นี้จะมีการนำเข้าข้าวประมาณ 600,000 ตัน ส่วนที่เหลือจะนำเข้าในช่วงเดือน ม.ค.- ก.พ. ปีหน้า

ก่อนหน้านี้มีรายงานว่า อินโดนีเซียบรรลุข้อตกลงในการนำเข้าข้าวจำนวน 250,000 เมตริกตันจากประเทศไทย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มสต็อกข้าวและควบคุมราคาข้าวในประเทศ

ทั้งนี้ นางมารี เอลกา ปังเกสตู (Mari Elka Pangestu) รัฐมนตรีพาณิชย์อินโดนีเซีย (Minister of Trade) ได้กล่าวที่กระทรวงประสานงานด้านเศรษฐกิจว่า การนำเข้าข้าวจากไทยเพิ่มอีก 250,000 เมตริกตัน จะทำให้ยอดนำเข้ารวมอยู่ที่ 1.33 ล้านเมตริกตันในปี

เมื่อไม่นานมานี้ ซูสโวโน รัฐมนตรีกระทรวงเกษตร (Indonesia's Agriculture Ministry) กล่าวว่า สต็อกข้าวของอินโดนีเซียอยู่ต่ำกว่าเป้าที่กำหนดไว้ในระยะนี้ ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นเพราะความล้มเหลวในการเก็บเกี่ยวข้าว

ขณะเดียวกัน ฮัตตา ราจาสา (Hatta Rajasa) รัฐมนตรีกระทรวงประสานงานเศรษฐกิจของอินโดนีเซีย (Coordinating Economic Minister) กล่าวว่า หากมีสต็อกข้าวเพียงพอรัฐบาลก็จะสามารถควบคุมราคาข้าวได้ โดยเขากล่าวว่าสต็อกข้าวต้องเพิ่มขึ้นแตะ 1.5 ล้านตัน แต่ตอนนี้สต็อกข้าวใน Bulog หรือ สำนักงานลอจิสติกแห่งชาติ (The State Logistics Agency) มีเพียง 1.3 ล้านตันเท่านั้น

ทั้งนี้ Bulog เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่รักษาเสถียรภาพของราคาข้าวในประเทศ ทางหน่วยงานจะซื้อข้าวจากเกษตรกรในช่วงเก็บเกี่ยว รวมถึงนำเข้าข้าวจากต่างประเทศ จากนั้นจะนำข้าวออกมาขายในราคาที่เหมาะสมเมื่อราคาข้าวในตลาดปรับตัวสูงขึ้น

ที่มา Riceonline.com

จีน

สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรจีนคาดว่า การผลิตธัญพืชของจีนในปีนี้จะเพิ่มขึ้น 15.6 ล้านตันจากปีที่แล้ว และระดับ 546 ล้านตันแม้ว่าจีนจะต้องเผชิญกับภัยแล้งและน้ำท่วมก็ตาม ซึ่งนับเป็นปีที่ 7 ติดต่อกันที่การผลิตธัญพืชของจีนเพิ่มสูงขึ้น

ทั้งนี้ รมว.เกษตรกล่าวว่า การผลิตธัญพืชในปีนี้จะเพิ่มสูงขึ้นกว่าการคาดการณ์ และยังช่วยสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจโดยรวม ขณะที่รายได้ต่อตัวของเกษตรกรนั้น คาดว่าจะเติบโตในอัตราที่รวดเร็วที่สุดนับตั้งแต่ปี 2527

กระทรวงฯ จะดำเนินการเพื่อเพิ่มผลผลิตในพื้นที่เกษตร 6 แห่ง ได้แก่ พื้นที่ผลิตธัญพืชหลักที่มีอยู่เดิม, พื้นที่ผลิตผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่สำคัญอย่าง ฝ้าย และ พืชที่ให้น้ำมัน, พื้นที่เพาะปลูกแถบชานเมือง, ฐานการผลิตบริเวณชายฝั่งตะวันออก, ฟาร์มขนาดใหญ่ของรัฐบาลในมณฑลซินเจียง เฮย์หลงเจียง และกวางตุ้ง ตลอดจนทุ่งหญ้าและทุ่งเลี้ยงสัตว์

นอกจากนี้ ในการประชุม Central Economic Work Conference ที่จัดขึ้นก่อนหน้านี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบเรื่องการเพิ่มเงินอุดหนุนให้กับภาคการผลิตเกษตรกรรม และขึ้นราคาซื้อธัญพืชขึ้นต่ำอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่การผลิตธัญพืชและแหล่งกักเก็บน้ำ

กระทรวงเกษตรของจีนเปิดเผยว่า จีนมีมติในที่ประชุมสามัญกำหนดกรอบการทำงานสำหรับพื้นที่ชนบทให้เพิ่มปริมาณการผลิตข้าวพร้อมกับส่งเสริมให้เกษตรกรเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกข้าวโพดในปีหน้า

ทั้งนี้ ปริมาณการบริโภคข้าวภายในประเทศจีนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงปีที่ผ่านมา แต่ด้วยสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยในพื้นที่เพาะปลูกที่สำคัญๆทำให้ผลผลิตและอุปทานลดลงในปี โดยนายหลี่ หนิงหุย เจ้าหน้าที่จากสถาบันบัณฑิตยสถานวิทยาศาสตร์การเกษตรของจีน กล่าวว่า ปัจจัยดังกล่าวทำให้ราคาธัญพืชภายในประเทศปรับตัวสูงขึ้นในปี 2553

ในขณะเดียวกัน ชาวจีนยังบริโภคเนื้อสัตว์เพิ่มขึ้นซึ่งส่งผลให้ราคาข้าวโพดสำหรับทำอาหารปศุสัตว์พุ่งสูงขึ้น ถึงแม้ว่าอุปสงค์และอุปทานข้าวโพดภายในประเทศจะสมดุลกันก็ตาม แต่อุปทานในต่างประเทศกลับไม่สดใสเนื่องจากการนำเข้าข้าวโพดไปใช้ในการผลิตพลังงานชีวภาพในสหรัฐและกลุ่มประเทศอเมริกาใต้

ด้านนายจ้าว จินหู นักวิเคราะห์จาก เซนยีน แอนด์ หวังกู่ ซีเคียวริตี้ส์ กล่าวว่า การเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกข้าวโพดจะส่งผลดีต่อบริษัทผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชโดยตรง โดยปัจจุบันบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่จำหน่ายเมล็ดพันธุ์พืชได้แก่ ชานตง เต็งไฮ ซีดส์ จำกัด และบริษัท กานชู ดุนหวง ซีดส์ จำกัด

อย่างไรก็ตาม ปริมาณสต็อกเมล็ดพันธุ์พืชได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมากในปีนี้ ประกอบกับราคาที่ยังสูงในปัจจุบัน นายจ้าว แนะนำให้นักลงทุนจับตาดูหุ้นที่มีผลประกอบการที่ดีในปีหน้า เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการประเมินราคาที่สูงเกินไป

[ที่มา สำนักข่าวซินหัว](#)

ญี่ปุ่น

นาย โนบุยุกิ ชิโนะ (Nobuyuki Chino) ประธานบริษัทยูนิแพค เกรน (Unipac Grain) ผู้นำเข้าข้าวโพดของญี่ปุ่น เปิดเผยว่า ในเดือน เม.ย. ปีหน้า บริษัทมีแผนที่จะจัดตั้งบริษัทใหม่ชื่อ คอนติเนนทัลไรซ์ ลิมิเต็ด (Continental Rice Ltd or Conti Rice) เพื่อประกอบธุรกิจส่งออกข้าวเมล็ดยาว (long-grain rice) ภายในปี 2012 หลังจากที่ประสบปัญหาตลาดข้าวเมล็ดสั้นภายในประเทศกำลังประสบภาวะข้าวล้นตลาดอย่างหนัก โดยมีเป้าหมายส่งออกไปยังประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย เป็นต้น โดยคาดว่าจะใช้พื้นที่บริเวณเกาะคิวชู (Kyushu island) ทางตอนใต้ของประเทศเป็นแหล่งเพาะปลูกข้าว เพราะมีสภาพอากาศที่เหมาะสมสำหรับปลูกข้าวเมล็ดยาว และสามารถเพาะปลูกได้ 2 ครั้งต่อปี โดยมีพื้นที่เพาะปลูกข้าวประมาณ 1.2 ล้านไร่ ซึ่งเขาได้เตรียมจะจัดพื้นที่ประมาณ 312,500 ไร่ เพื่อเพาะปลูกข้าว โดยในช่วงแรกคาดว่าจะได้ผลผลิตข้าวประมาณปีละ 10-20 ตัน และจะค่อยๆเพิ่มให้ถึง 500 ตัน

อย่างไรก็ตาม เขาระบุว่า อุปสรรคของโครงการนี้คือ การเกลี้ยกล่อมให้เกษตรกรในท้องถิ่นหันมาทดลองปลูกข้าวเมล็ดยาว การหาเมล็ดพันธุ์ที่เหมาะสม รวมทั้งปัญหาด้านแรงงานซึ่งปัจจุบันเกษตรกรมีอายุมากขึ้น

[ที่มา Riceonline.com](#)